



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ
เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบการเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารในระดับเดียวกัน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ที่มีลักษณะ
เทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารในระดับเดียวกัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘-๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ ไปแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจในข้อ ๖(๔) ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๗ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบการเกี่ยวกับการคัดเลือก
เพื่อพิจารณารับโอนฯ ตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้

-กำหนดการเข้ารับการคัดเลือกฯ (สัมภาษณ์) โดยวิธีประเมินคุณลักษณะบุคคล
ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น ๕ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีการคัดเลือกฯ อย่างเคร่งครัด
โดยให้มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หากมา
รายงานหลังเวลาดังกล่าว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินสิทธิไม่ให้เข้ารับคัดเลือกฯ
และให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ แต่งกายเครื่องแบบข้าราชการสี kaki แขนยาวคอพับ และต้องนำบัตรประจำตัวที่
หน่วยงานออกให้ พร้อมบัตรประชาชน ไปในวันเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแสดงตน หากไม่มีบัตรดังกล่าว
กรรมการ อาจพิจารณาไม่อนุญาต ให้เข้าห้องสอบก็ได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมรรถชัย ศิริกุล)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.จ.กาฬสินธุ์
ประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ